

Họ Tên:	George Edwards Jr.
Tên Vợ/Chồng (nếu có):	DeBra D Edwards
Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:	Darin - Tốt nghiệp Năm 1991 - Trường Trung Học Phổ Thông Cy-Fair - George III - Tốt nghiệp Năm 1999 - Trường Trung Học Phổ Thông Cy-Falls - Brian - Tốt nghiệp Năm 2005 - Trường Trung Học Phổ Thông Langham Creek
Nghề Nghiệp và Công Ty:	Đã nghỉ hưu - CPA Exxon Mobil
Phòng/Ban:	Towne Lake
Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:	41
Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :	Chúng tôi chọn sống ở CFISD vì danh tiếng của học khu và vị trí ở gần Houston.
Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:	Có
(Các) trường học nào?:	CFISD - Ban Lãnh Đạo Cộng Đồng
Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :	
Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:	Cựu Thành viên HĐQT CFISD - 1995 Chủ tịch - Lực lượng đa nhiệm của CFISD - đã tạo nên Chân dung ban đầu của một học sinh tốt nghiệp CFISD Chủ tịch - Cố vấn Cộng đồng CFISD về Giáo dục Hỗ Trợ Đi Xe Buýt
Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:	Ngày cựu chiến binh - Diễn giả chính tại Trường Tiểu Học Rennell và Trường Trung Học Cơ Sở Anthony Ngày hội Salute to the Stars - đại diện Towne Lake trong nhiều năm

Thuyết trình về tháng Lịch sử của Người Da Đen tại Trường tiểu học Rennell

Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:

Second Baptist Church - Phó tế và Giám Đốc Nghiên Cứu Kinh Thánh

Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :

- Cựu chiến binh quân đội Hoa Kỳ
- Kế toán công chứng (CPA)
Cựu Thành viên Hội đồng CFISD
Nghỉ hưu ExxonMobil 39 năm
Với tư cách là kế toán công chứng (CPA), tôi sẽ mang lại những kinh nghiệm tài chính hữu ích trong việc duy trì trách nhiệm tài chính trong quá trình lập ngân sách. Ngoài ra, với tư cách là cựu thành viên hội đồng CFISD, tôi có cái nhìn sâu sắc về những kỳ vọng và tiêu chuẩn cao đối với thành công của học sinh.

Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:

Hội Đồng Quản Trị đặt ra các chính sách để quản lý học khu, tuyển dụng và đánh giá Tổng Giám Đốc Học Khu, thông qua ngân sách và lắng nghe cộng đồng.

Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :

Mối quan hệ tích cực của các thành viên hội đồng đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của học sinh. Các thành viên hội đồng có quan hệ tích cực có thể tập trung hơn vào việc đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn và kỳ vọng cao về sự thành công của học sinh trong toàn học khu.

Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :

Quá nhiều học sinh trong học khu không có khả năng đọc đúng với trình độ của lớp. Thách thức này phải được giải quyết ngay để phụ huynh, giáo viên và người đóng thuế tiếp tục tin tưởng vào danh tiếng của CFISD. Điều tối quan trọng là thúc đẩy phụ huynh tham gia vào việc giáo dục học sinh, bên cạnh việc dành thêm thời gian hơn cho học sinh thực hành đọc bài.